

**BÁO CÁO****Kết quả hoạt động Tháng công nhân 2015**  
-----

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015; nhằm tăng cường các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân, Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2015, sau một tháng tập trung triển khai đã đạt được kết quả, cụ thể như sau:

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO****1. Cấp Trung ương**

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 331-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 22/4/2015 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2015 tới các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động “Tiếp sức thanh niên công nhân, người lao động” tại 11 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Bình Phước, Bình Dương, Kiên Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Nam Định, Quảng Ninh). Tổ chức diễn đàn “Thanh niên công nhân học tập và làm theo lời Bác” tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nam Định.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao Ban Thanh niên công nhân và đô thị làm thường trực, thường xuyên theo dõi, đôn đốc và triển khai các nội dung hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” từ Trung ương đến địa phương.

**2. Các tỉnh, thành đoàn**

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch và ban hành tới các cấp bộ Đoàn để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2015. Tính đến ngày 05/6/2015, có 35/63 đơn vị triển khai hoạt động “Tháng công nhân”; 20 đơn vị gửi báo cáo kết quả tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” (có danh sách gửi kèm theo) và 4 đơn vị: Lào Cai, Thái Bình, Bình Dương, Hậu Giang gửi báo cáo sau ngày 10/6/2015.

**II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC****1. Công tác tuyên truyền giáo dục**

Công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp bộ đoàn triển khai sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động, thông qua các hoạt động tuyên truyền về các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, như: Kỷ niệm 129 năm ngày Quốc tế lao động 1/5; kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2015.



Nội dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý nghĩa của “*Tháng công nhân*”; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng thanh niên công nhân, người lao động. Tổ chức tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chính sách về tiền lương, tiền thưởng; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng chống ma túy và mại dâm; tuyên truyền về truyền thống đấu tranh của giai cấp công nhân, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, vận động thanh niên công nhân thực hiện tốt nội quy, quy chế của đơn vị, đặc biệt về an toàn lao động, vệ sinh nhà xưởng, máy móc, kho bãi.

Các hoạt động tuyên truyền được các cấp bộ đoàn tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú<sup>(1)</sup>, triển khai đồng bộ, cao điểm trong “*Tháng công nhân*” và nhận được quan tâm từ các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Gần 50 tin, bài, phóng sự về hoạt động “*Tháng công nhân*” được đăng tải trên báo viết, báo điện tử của Đoàn và các báo khác<sup>(2)</sup>.

## 2. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân

### 2.1. Cấp Trung ương

Các hoạt động hưởng ứng “*Tháng công nhân*” năm 2015 được triển khai sâu rộng trong khối thanh niên công nhân, người lao động thông qua các hoạt động tuyên truyền, các diễn đàn, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cắt tóc miễn phí; trưng bày gian hàng bán hàng bình ổn giá, giảm giá cho thanh niên công nhân...

- Mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng “*Tháng công nhân*” năm 2015 của Trung ương Đoàn là Chương trình “*Tiếp sức thanh niên công nhân*” tại Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội với sự tham gia của hơn 7.000 thanh niên công nhân, người lao động. Tại chương trình, thanh niên công nhân được gặp gỡ, trao đổi với Ban Bí thư Trung ương Đoàn và lãnh đạo một số Bộ, ngành về các vấn đề liên quan đến thanh niên công nhân, người lao động; tham gia giải quyết các tình huống liên quan đến đời sống, việc làm của thanh niên công nhân qua các tiểu phẩm kịch tương tác; tham gia trò chơi, đồ vui với các phần thưởng có giá trị; giao lưu với một số ca sỹ, nghệ sỹ được yêu thích. Dịp

<sup>(1)</sup> *Hưng Yên* tổ chức 92 buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Lao động; 54 buổi tọa đàm. *Thanh Hóa* tổ chức 18 buổi tọa đàm cho thanh niên công nhân; 6 chương trình đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo doanh nghiệp với thanh niên công nhân. *Hải Dương* tổ chức 05 hội nghị, 05 buổi tọa đàm, diễn đàn, tuyên truyền về dân số, sức khỏe, bảo vệ môi trường, tư vấn chế độ bảo hiểm thu hút gần 10.000 thanh niên công nhân tham gia; phát 10.000 bao cao su, 2.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền phòng tránh thai, phòng tránh các bệnh xã hội và bệnh truyền nhiễm. *Bắc Ninh* tổ chức 05 buổi tư vấn pháp luật, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, việc làm cho hơn 500 đoàn viên, thanh niên công nhân. *Bình Định* tổ chức 04 buổi tuyên truyền giáo dục về lịch sử, truyền thống giai cấp công nhân; 115 buổi tọa đàm, giao lưu nói chuyện chuyên đề với sự tham gia của 7.150 đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động. *Đắk Lắk* tổ chức 45 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 5.480 lượt thanh niên công nhân và người lao động; 48 diễn đàn, buổi nói chuyện chuyên đề, đạo đức lối sống giới trẻ hiện nay cho 2.540 lượt thanh niên công nhân và người lao động. *Hải Phòng* tổ chức 65 buổi tuyên truyền về an toàn lao động, an toàn giao thông cho thanh niên công nhân. *Cần Thơ* tổ chức 86 buổi tuyên truyền về luật lao động, chế độ chính sách đối với công nhân, tiền lương, bảo hiểm xã hội... thu hút 4.840 lượt đoàn viên, thanh niên công nhân. *Vĩnh Long* tổ chức 80 cuộc tuyên truyền về đề án hỗ trợ thanh niên công nhân học nghề và tạo việc làm, các diễn đàn tọa đàm về học nghề, lập nghiệp thu hút 7.930 lượt đoàn viên, thanh niên công nhân tham gia.

<sup>(2)</sup> Báo Thanh Niên, Báo Tiền Phong, Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo điện tử Dân trí, Trang tin điện tử Đài tiếng nói Việt Nam, kênh truyền hình Quốc hội, báo Lao động, website doanthanhvien.vn, website của các tỉnh, thành đoàn, Đài phát thanh - Truyền hình, các báo địa phương...



này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Trung ương Đoàn đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho thanh niên công nhân và con thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn<sup>(3)</sup>.

- Tổ chức Ngày hội "*Thanh niên và công nhân lao động làm theo lời Bác*" tại Nam Định với sự tham gia của hơn 2.000 công nhân, người lao động. Tại ngày hội, hàng trăm công nhân đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn được giao lưu, đối thoại với lãnh đạo tỉnh, đại diện các doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, quyền lợi, trách nhiệm của công nhân, lao động trẻ<sup>(4)</sup>.

- Tổ chức diễn đàn "*Thanh niên công nhân học tập và làm theo lời Bác: Nhận thức và hành động*" tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh - Khu di tích lịch sử gắn với phong trào đấu tranh của công nhân Ba Son. Diễn đàn mang đến nhiều bài học bổ ích trong lao động cho thanh niên công nhân, từ đó không ngừng cải tiến, đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, đóng góp tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các đoàn công tác tới thăm thanh niên công nhân đang làm việc tại một số doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài<sup>(5)</sup>. Đây là các đơn vị tập trung số lượng lớn thanh niên công nhân và đang được tổ chức đoàn, hội tại địa phương chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tích cực nắm bắt tình hình, ổn định tư tưởng đảm bảo sản xuất trong thanh niên công nhân.

- Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức thăm, tặng quà thanh niên công nhân đang làm việc tại mỏ than thuộc Công ty Than Hồng Thái. Đây là môi trường làm việc nguy hiểm, độc hại và cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động. Trao đổi với lãnh đạo đơn vị, đoàn công tác đã đề nghị Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân. Ngoài việc đảm bảo các chính sách hỗ trợ đối với công nhân làm việc trong môi trường độc hại, trang bị các vật dụng bảo hộ lao động an toàn theo quy định, cần tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để thanh niên công nhân rèn luyện sức khỏe, đáp ứng tốt hơn yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Chuỗi các hoạt động "*Tiếp sức người lao động, thanh niên công nhân*" được Trung ương Đoàn tổ chức tại 9 địa phương: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Khánh Hòa, Bình Dương, Kiên Giang với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa thu hút hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động tham gia (*có phụ lục gửi kèm theo*). Bên cạnh hoạt

<sup>(3)</sup> Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trao tặng 200 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho thanh niên công nhân; Trung ương Đoàn trao tặng 35 xe đạp "*Tiếp sức đến trường*" với tổng giá trị 60 triệu đồng cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu công nghiệp Nội Bài và 30 triệu đồng cho trẻ khuyết tật huyện Sóc Sơn.

<sup>(4)</sup> Trao tặng 52 suất quà cho thanh niên công nhân và con thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 200 công nhân, lao động trẻ và bán hàng bình ổn giá cho công nhân, người lao động.

<sup>(5)</sup> Thăm, tặng quà thanh niên công nhân, người lao động đang làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng (*Formosa Hà Tĩnh*); gặp gỡ chủ doanh nghiệp, tặng quà và giao lưu với thanh niên công nhân Công ty TNHH Diamond Việt Nam (*100% vốn Đài Loan*) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.



động tiếp sức người lao động, các tỉnh, thành đoàn đã lồng ghép, tổ chức tuyên dương các gương thanh niên công nhân điển hình tiên tiến<sup>(6)</sup>.

- Điểm nhấn trong “*Tháng công nhân*” là Chương trình Liên hoan “*Người thợ trẻ giỏi*” toàn quốc lần thứ VI được Trung ương Đoàn tổ chức tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương; trong chuỗi hoạt động tại Liên hoan Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tuyên dương 55 “*Người thợ trẻ giỏi*” toàn quốc lần thứ VI năm 2015. Đây là giải thưởng cao quý nhất của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành tặng cho thanh niên công nhân, các kỹ sư trẻ đang trực tiếp lao động, sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp, trên những công trình trọng điểm quốc gia, qua quá trình phấn đấu, rèn luyện từ những hoạt động của tổ chức đoàn như phong trào “*Sáng tạo trẻ*”, phong trào thi đua “*4 nhất*” đã đạt được những thành tích xuất sắc và được lãnh đạo đơn vị, tập thể ghi nhận. Trong khuôn khổ Liên hoan “*Người thợ trẻ giỏi*” toàn quốc lần thứ VI, Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Bình Dương đã vận động nguồn lực trao tặng thanh niên công nhân tại các khu lưu trú văn hóa trên địa tỉnh Bình Dương<sup>(7)</sup>. Cùng với đó, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thanh niên công nhân Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức Ngày hội “*Thanh niên công nhân làm theo lời Bác*” tại Khu Công nghiệp Bến Cát III với nhiều hoạt động sôi nổi thu hút trên 1.000 thanh niên công nhân tham gia.

## 2.2. Cấp tỉnh, thành phố

Các tỉnh, thành đoàn đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng “*Tháng công nhân*” năm 2015 thông qua các hoạt động thăm hỏi tặng quà thanh niên công nhân, tuyên dương thanh niên công nhân tiên tiến, lao động trẻ giỏi; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi tìm hiểu về quyền lợi của người lao động; phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, tổ chức công đoàn và lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các đợt cao điểm chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)... Qua đó, các hoạt động đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên công nhân và lao động trẻ, các hoạt động tiêu biểu như: Tại **Vĩnh Phúc** tổ chức Ngày hội “*Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng*” năm 2015. Tại ngày hội đã khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động; thu hơn 200 đơn vị máu; tặng 50 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh đoàn **Tuyên Quang** tổ chức 120 buổi giao lưu văn nghệ, 150 buổi thể dục thể thao thu hút trên 4.000 đoàn viên, thanh niên công nhân tham gia; các cấp bộ đoàn tổ chức thăm, tặng quà cho 381 công nhân, người lao động với số tiền 165,5 triệu đồng; trao tặng 13 ngôi nhà “*Mái ấm công đoàn*” cho thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 260 triệu đồng. Các cấp bộ đoàn tỉnh **Hải Dương** tổ chức 07 hội diễn văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác

<sup>(6)</sup> **Thái Nguyên** tổ chức tuyên dương 10 gương thanh niên công nhân và 125 Bí thư chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác; trao tặng 25 giải thưởng “*Sáng tạo trẻ*” lần thứ XII. **Bình Phước** tổ chức tuyên dương 38 thanh niên công nhân tiêu biểu tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thực hiện tốt phong trào thi đua “*4 nhất*”. **Đắk Nông, Kiên Giang** tổ chức tuyên dương 10 gương “*Người thợ trẻ giỏi*” năm 2015.

<sup>(7)</sup> Trao tặng 20 tủ sách và 20 tủ thuốc cho thanh niên công nhân với tổng giá trị 120 triệu đồng; hỗ trợ 350 triệu đồng xây nhà nhân ái cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.



Hồ, tình yêu quê hương đất nước, giai cấp công nhân; 12 giải thể thao thu hút hơn 10.000 lượt công nhân tham gia; 04 buổi khám, tư vấn sức khỏe sinh sản cho 1.000 thanh niên công nhân; thăm, tặng 175 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó với tổng trị giá 57 triệu đồng; tặng 300 vé vui chơi cho con em thanh niên công nhân trị giá 15 triệu đồng. Tỉnh đoàn **Bắc Ninh** tổ chức giải bóng đá thanh niên công nhân lần thứ II năm 2015; thăm, tặng 20 tủ sách, 20 điểm phát wifi miễn phí cho thanh niên công nhân nhà trọ và tổ chức đêm giao lưu văn nghệ cho thanh niên công nhân tại huyện Quế Võ. Các cấp bộ đoàn **Thành phố Hải Phòng** tổ chức 40 hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút 8.200 thanh niên công nhân tham gia; thăm tặng 300 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Tỉnh đoàn **Thanh Hóa** tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 công nhân và thăm tặng 40 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí trên 50 triệu đồng. Tỉnh đoàn **Hà Tĩnh** tổ chức chương trình “*Tự hào thanh niên công nhân*”, trong chương trình thanh niên công nhân được giao lưu trao đổi với lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh. Tỉnh đoàn **Quảng Nam** tổ chức ngày hội “*Thanh niên công nhân, viên chức và người lao động*” lần thứ III năm 2015 với các nội dung: tư vấn tài chính, tiêu dùng; chạy thử xe máy; thay nhớt miễn phí; tập huấn kỹ năng sơ, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông; gian hàng ẩm thực. Các cấp bộ đoàn tỉnh **Đắk Lắk** tổ chức 38 đợt giao lưu, sinh hoạt và mít tinh; 30 Hội thi nâng cao tay nghề với 2.820 lượt thanh niên công nhân tham gia. **Phú Yên** tổ chức giao lưu văn nghệ “*Hát cùng công nhân*” với 1.000 công nhân tham gia; sát hạch và cấp 424 “*Giấy phép lái xe mô tô*” hạng A1 cho thanh niên công nhân, người lao động; bảo trì và thay nhớt xe miễn phí cho 600 công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp. Tỉnh đoàn **Bình Định** tổ chức tuyên dương 86 thanh niên công nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất; thăm tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 200 triệu đồng. Các cấp bộ đoàn tỉnh **Đồng Nai** tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, tuyên truyền về biển đảo, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, thi hát Karaoke, Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động; tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền... thu hút hơn 20.000 lượt thanh niên công nhân tham gia.

## II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Ưu điểm

- Các hoạt động trong “*Tháng công nhân*” đảm bảo yêu cầu của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và kế hoạch đã đề ra, qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân, người lao động. Thông qua các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tại các cụm công nghiệp, khu chế xuất góp phần xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh. Các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa và thu hút đông đảo thanh niên công nhân, người lao động tham gia.

- Hoạt động hưởng ứng “*Tháng Công nhân*” năm 2015 được các cấp bộ đoàn tổ chức sôi nổi, rộng khắp với nhiều loại hình phong phú và đa dạng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân, lao động trẻ tham gia. Công tác tuyên truyền, các hoạt động giao lưu, đối thoại, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã



mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, giúp đoàn viên thanh niên có cơ hội được giao lưu, học hỏi, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn.

- Các cấp bộ đoàn, hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với tổ chức công đoàn và các ngành liên quan tại địa phương tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tạo điểm nhấn trong “*Tháng công nhân*” và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

- Qua các hoạt động “*Tháng công nhân*”, vai trò đồng hành với thanh niên của tổ chức đoàn, hội được củng cố, ngày càng thu hút đông đảo thanh niên công nhân tham gia, đặc biệt là thanh niên công nhân tại các Cụm công nghiệp, Khu chế xuất. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên công nhân, người lao động; tạo sự chuyển biến của lãnh đạo doanh nghiệp đối với việc chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp.

## 2. Hạn chế

- Công tác tuyên truyền, giáo dục còn chưa phong phú về nội dung, chưa đến được với đông đảo công nhân lao động trực tiếp. Việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên công nhân, người lao động và những vấn đề bức xúc phát sinh còn chậm. Việc thành lập, phát triển tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn gặp nhiều khó khăn.

- Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân trong “*Tháng công nhân*” tại các địa phương, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể còn hạn chế. Việc vận động các nguồn lực xã hội để triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, người lao động ở nhiều tỉnh, thành phố còn gặp khó khăn do tình hình chung về kinh tế của đất nước.

- Chế độ thông tin, báo cáo của nhiều đơn vị còn chậm, thiếu; công tác phối hợp liên ngành triển khai các hoạt động trong “*Tháng công nhân*” chưa được quan tâm đúng mức.

### Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy Ban TW MTTQ Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn;
- Các ban, đơn vị khối phong trào TW Đoàn;
- Lưu CNĐT, VP.

để báo cáo

TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN  
CHÍNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Xuân Hùng